

# Dเทรดวันแรกเหนือจอง2.70บาท

ผู้จัดการรายวัน360° – เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เปิดตลาด 8.70 บาท ฟุ่งเหนือราคาจอง 45% ผู้บริหารปลื้มนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นธุรกิจเตรียมเดินหน้าเสริมแกร่ง ขยายสาขาเน้นเจาะทำเลที่มีศักยภาพสูง ด้านที่ปรึกษาการเงินเผยหุ้น D มีพื้นฐานแกร่ง อนาคตสดใส มั่นใจขึ้นแท่นหุ้นน้องใหม่ขวัญใจนักลงทุนแน่

วานนี้หุ้น บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก โดยราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 8.50 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 2.50 บาทหรือเพิ่มขึ้น 41.67% เมื่อเทียบกับราคาไอดีที่ 6 บาท/หุ้น ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายราคาปรับตัวสูงสุดที่ 9.15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 52.5% ก่อนเปิดตลาดที่ 8.70 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 2.70 บาท หรือเพิ่มขึ้น 45% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,766.07 ล้านบาท

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร D เปิดเผยว่า พอใจกับราคาหุ้นที่เทรดวันนี้ ซึ่งถือเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ โดยเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายสาขาโดยจะพิจารณา

เน้นเลือกในทำเลที่มีศักยภาพที่โดดเด่นและมีกำลังซื้อจริงเท่านั้น อีกส่วนจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

“ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้น D อย่างอบอุ่น โดยทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต” ทพ.พรศักดิ์ กล่าว



ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ D เปิดเผยว่าหุ้น D เปิดทำการซื้อขายวันแรกเป็นไปอย่างน่าประทับใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดราคาไอดีที่เหมาะสม และที่สำคัญคือ นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของ D ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต

“เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้ราคาหุ้น D ได้รับการตอบรับที่ดีและยืนเหนือราคาจองได้ในวันนี้ มาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับแนวโน้มผลการดำเนินงานที่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดังนั้น จึงมั่นใจ

ได้ว่าหุ้น D จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สามารถครองใจนักลงทุนได้อย่างมั่นคง” ดร.ก้องเกียรติ กล่าว.